

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BPP - สัญญาณหลัก ต้องมาก่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... และแล้ว ก็ยังคงเป็นหุ้นที่มีราคาใหญ่ๆ อีกเช่นเคย และแน่นอนว่าจะเป็นหุ้นหลัก

หรือหุ้นในกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ว่าฝรั่งหรือกองทุน ก็สามารถเข้ามาซื้อได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว บางท่านอาจจะไม่ชอบนะ เรียกว่าเกรงใจพี่ใหญ่ ให้เขาชนกันเองดีกว่า... หรือดีไม่ดี ไม่รู้ว่าเขาจะขายตอนไหนด้วยก็เป็นไปได้ เคยอยากเลยไม่อยากเล่น สู้หันไปเล่นหุ้นเล็ก ๆ ที่ฝรั่งและกองทุนเข้ามาไม่ได้ มีแต่รายใหญ่ๆ คนในบ้านเราเองดีกว่า ยังพอจะเอาใจการเล่น ลีลาการซื้อการขาย หรือบางที รู้ไปถึงเป้าหมายกันเลยทีเดียว... แม้บางที หุ้นเล็ก ๆ นั้น แทบจะไม่ต้องใช้สัญญาณเทคนิคมากมายก็ยังเล่นได้ ก็แค่ตามน้ำ ตามกระแสเข้าไป เล่นยังงี้ก็ไม่เสียหาย ถ้าไม่โลภมากเกินไปเหตุ ยิ่งเงยเราย่อยๆ ก็จะเข้าออกได้สะดวกกว่า รายใหญ่ๆ อยู่แล้ว... คิดจะเล่นกับเสือก็อย่ายอมเป็นเหยื่อให้ง่ายๆละ... ส่วนหุ้นตัวใหญ่ๆ ตัวหลักๆ จริงๆ แล้วเล่นด้วยสัญญาณทางเทคนิคนั้นนะ ไม่ยากเท่าไรหรอก แต่ตามง่ายเสียเลยที่เดียวไหม ก็ไม่นะครับ ขึ้นอยู่กับว่า เราอ่านอย่างไรเสียมากกว่า แล้วอ่านสัญญาณเทคนิคนั้น แต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกัน อ่านจึงออกมาไม่เหมือนกัน... ถามว่ากองทุน หรือต่างชาติ เขาใช้สัญญาณเทคนิคไหม เขาก็อาจจะใช้ ส่วนจะใช้เพื่ออะไร ใช้แบบไหน อันนี้ก็เช่นกัน มีหลายรูปแบบ หลายวิธี ซึ่งดีไม่ดี ใช้สัญญาณเทคนิคมาสร้างเป็นโปรแกรมกับซื้อการขาย ก็อาจเป็นไปได้ แต่หลักการของเหนือเมฆ ก็สามารถจะใช้สู้รบกับกองทุนหรือฝรั่งได้บ้าง ไม่มากก็น้อย ... เพียงแต่อ่านเป็น หรือรู้หลักการวิเคราะห์ กระบวนการวิเคราะห์ ก็จะไม่ยากแล้วละ ถ้าจะเสียหาย ก็ไม่แะ แต่ถ้าได้ ก็งามละ

ดูตามเกม... เล่นในวันวานที่ราคา 31.0 แล้วผ่านมาได้จริงๆ ก็ต้องมีราคา 31.0 หรือ

31.25 มาแล้ว แต่เอาเถอะครับ วันนี้จะตามน้ำก็ไม่สาย ถ้าไม่มีเกมที่ลงมาเล่นต่ำกว่า 31.0 เสียก่อน

แนวรับ : ... 31.5-31.0 ยังพอเก็บได้ แม้มันขึ้น แต่ไม่ต่ำกว่า 30.0 อันใจ

เป้าหมาย : ... ระยะสั้น หวัง 34.0-35.0 ส่วนกลาง ๆ ขึ้นไป มองไว้ 42.0

Price Chart...(BPP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BPP... ที่ว่า สัญญาณหลัก นั้น มีอะไร หรือสัญญาณอะไรเป็นสัญญาณหลักบ้าง ในคอลัมน์นี้ อาจจะกล่าวไปบ่อยแล้ว ซึ่งหากท่านอยาการู้ถึงแนวคิด หรือรูปแบบการวิเคราะห์ คงต้องไปว่ากันใน UIA. รุ่น 4 หรือ รุ่น ต่อๆ ไปแล้วละครับ... อย่างภาพนี้ ถามว่า เห็น สัญญาณหลักอะไรบ้าง ไม่ต้องเอ่ยเลย ก็เส้น MA. ก่อน แล้วก็ตามด้วย Pattern แล้วบวกด้วยเรื่องของ Volume เอาแค่นี้ ก็เข้าซื้อหุ้นตัวนี้ ก็ดีที่ว่าน่าสนใจแล้วครับ ส่วนถ้าจะพลาด ก็ต้องเห็นการลงมาต่ำกว่า 30.0 ก่อน นั่นแหละ เราคิดผิด... แต่ตราบเท่าที่ MA. ยังเป็นแบบนี้ แนวโน้มของหุ้น BPP เหนือเมฆว่า ยังมองไปได้อยู่ แม้วว่าวันนี้ จะไม่ขึ้น วันต่อไปก็อาจจะขึ้นได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน